



## มร.ลป.จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2567



เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2567 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชาวต่างชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมี อ.อัจฉริยา ครุฑโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมบัวตอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาต่างชาติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ปัจจุบันได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน อาทิ Yunnan Open University Guiyang Preschool Education College และ Guangxi Vocational University of Agriculture เป็นต้น โดยในปีนี้มีนักศึกษาชาวต่างชาติเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ จำนวน 32 คน และหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้น จำนวน 14 คน



การจัดพิธีปฐมนิเทศในครั้งนี้ เพื่อให้คำแนะนำนักศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของนักศึกษาต่างชาติในประเทศไทย ข้อควรปฏิบัติในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์ตามที่ตั้งใจ รวมทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องและระหว่างนักศึกษาชาวต่างชาติกับนักศึกษาชาวไทย

นอกจากนี้ กิจกรรมภายในงานมีการบรรยาย เกี่ยวกับการดำเนินการต่อวีซ่า ข้อควรปฏิบัติ ข้อควรระวังเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย ชีวิตความเป็นอยู่ในประเทศไทย จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลำปาง นำโดย พ.ต.ท.หญิง พิมพ์ศิริ กิตติวรรณ ร.ต.อ.กิตติคุณ กิตติยามาศ และ ร.ต.ท.หญิง ชุตติกาญจน์ ศรีใจ และการบรรยายเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จากนายบัณฑิต โสภธอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สังกัดกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง



รวมทั้งมีรุ่นพี่นักศึกษาต่างชาติมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ภายหลังเสร็จพิธี ได้จัดกิจกรรมการจับคู่เพื่อนบัดดี้ระหว่างนักศึกษาชาวต่างชาติกับนักศึกษาชาวไทยสาขาวิชาการสอนภาษาจีนและภาษาจีน ศศ.บ. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนนักศึกษาชาวไทยและต่างชาติ ในการนี้ ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และอ.ดร.เสาวรีย์ บุญญา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาชาวต่างชาติ





# มร.ลป. ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคมจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2567

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2567 รศ.ดร.ปรีเยศ สติธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคมจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคมจังหวัดลำปาง ประจำปี 2567 และพิจารณาคัดเลือกโครงการที่ได้รับงบประมาณประจำปี 2567 ที่มีผลงานต้นแบบและดีเด่น และผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรม



# คณะวิทยาฯ มร.ลป. จัดโครงการ วิทยาศาสตร์สู่โรงเรียน กิจกรรมค่ายฟิสิกส์ สำหรับโรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก



เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่โรงเรียน กิจกรรมค่ายฟิสิกส์สำหรับห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรม การจัดการกิจกรรมดังกล่าว เป็นการบริการวิชาการสู่โรงเรียนและเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งได้จัดฐานการเรียนรู้ “งานและพลังงานจลน์” โดย ผศ.ดร.วีระ พันอินทร์ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ นายอนุชา ปาลี นักวิชาการศึกษา งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา และนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ และฐานการเรียนรู้ “คลื่น” โดย ผศ.ดร.ถิรนนท์ สอนแก้ว พร้อมด้วย ผศ.ดลฤดี สุขใจ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์ และนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ นอกจากนี้ อ.ภัทรนัย ไชยพรม ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้แก่นักเรียนกลุ่มดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2568 นี้







# มร.ลป. ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2567 ผศ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลาง จังหวัดลำปาง โดยมีนายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม การประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามสรุปผลการปฏิบัติงานในห้วงเดือนตุลาคม 2566 - สิงหาคม 2567 พร้อมทั้งรายงานการขับเคลื่อนแผนงานโครงการด้านความมั่นคง รับทราบปัญหา อุปสรรค และความคืบหน้าการดำเนินงานด้านความมั่นคง และนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล



## สวพ. มร.ลป.ประชุมชี้แจง ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยเพื่อสนับสนุนงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ผ่าน กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 แก่อาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ ห้องประชุมโอหารธรรมย์ อาคารอาหารโรจนหิรัญ โดย รศ.ธิตมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.สรวิศ มูลอินต๊ะ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นางกัลยา เขื่อนแก้ว ได้ชี้แจง 1) หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณกองทุน ววน. 2) การกรอกแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย 3) การกรอกข้อมูลในระบบ ORIIS การประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้ารับฟังคำชี้แจง จำนวน 34 คน

**มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง**  
LAMPANG RAJABHAT UNIVERSITY

**ขอแสดงความยินดี**

**นายณัฐเศรษฐ์ บุญดีเวียง**  
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์

ได้รับรางวัลชมเชย ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

การประเมินและคัดเลือกนักศึกษา  
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา  
(สถานศึกษาขนาดกลาง) เขตภาคเหนือ  
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา  
ประกาศผล ณ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2567



**มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง**

**เปิดรับสมัคร**  
นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2568

**รอบโควตา**

**บัดนี้ - 13 กันยายน 2567**

- ✔️ ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
- ✔️ ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)
- ✔️ ปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง)

SCAN ME  **กองบริการการศึกษา**  
054-237399 -5162  
086-4215760







มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
LAMPANG RAJABHAT UNIVERSITY  
ขอแสดงความยินดีกับ



**นางสาวศุภมาส อิศรภักดี**  
ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นางเสาวรสอัคร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | นางประวิมลพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | www.lpru.ac.th

www.lpru.ac.th Q




สมัครเลย

**มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง**  
**เปิดรับนักศึกษาใหม่**  
**รอบโควตา ปีการศึกษา 2568**

ปริญญาตรี : ปริญญาตรี : ปริญญาตรี  
**4** : **4** : **2**  
(ภาคปกติ) (เทียบโอน) (ต่อเนื่อง)

**รับสมัครและชำระค่าสมัคร**  
**บัดนี้ถึง 13 ก.ย. 67**

**เลือกเมนู "หลักสูตรที่เปิดรับ"**

ติดต่อสอบถามได้ที่ กองบริการศึกษา ☎ 054-237399 ต่อ 5162 ☎ 086-4215760  
☎ ID : 0850294697  
📍 งามประไพพินิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 🌐 WWW.LPRU.AC.TH 📺 LPRUNANMILL

# วจ. มร.ลป. จัดโครงการอบรมให้ความรู้และบริการวิชาการ แก่ศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2567



เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567 อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการ อบรมให้ความรู้และบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุม ธัญกร ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ การอบรมในครั้งนี้ งานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดขึ้นเพื่ออบรมให้ความรู้และบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก นายอาดิต จันทร์สมาน ผู้ประกอบการเจ้าของร้านอาหารต้นทาง เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "อาชีพเสริมเพิ่มทักษะ เพิ่มรายได้" และ ผศ.เบญจวรรณ ดิษฐชานาวา รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากร ในหัวข้ออัตลักษณ์บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ และความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา ตามกรอบมาตรฐาน TQF ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และศิษย์เก่า เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน



มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

**ขอแสดงความยินดี**  
นักศึกษาขบวน LPRU สืบสานปณิธานของพ่อ

Empowering Tomorrow's Leaders



**ได้รับรางวัลโครงการ**  
**ระดับ Platinum ดีเด่น**  
**และรางวัลประเภทโครงการใหม่**  
**ระดับ Platinum**

จากการแสดงผลงานและนำเสนอโครงการพัฒนาที่ยั่งยืนของนิสิต นักศึกษา ประจำปี 2567 "2024 Rakkaew Foundation National Exposition : University Sustainability Showcase" ณ สนามชมนวดระยอง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ โรงแรม รอยัลพลาซ่า

ได้รับมอบเงินรางวัล 10,000 บาท ระดับประเทศ ในงานแสดงผลงานและนำเสนอโครงการพัฒนาที่ยั่งยืนของนิสิต นักศึกษา ประจำปี 2567 "2024 Rakkaew Foundation National Exposition : University Sustainability Showcase" ณ สนามชมนวดระยอง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ โรงแรม รอยัลพลาซ่า

เชิญชวน นักศึกษา บุคลากร ร่วมเรียน

เรียนฟรี...จะพักทำไมก่อน...

**6 บทเรียน**

ARIT4U



ลงทะเบียนเรียนฟรี  
เรียนฟรี...จะพักทำไมก่อน...  
เรียนฟรี...จะพักทำไมก่อน...

**มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง**  
**สำรวจบุคลากร นักศึกษา**

ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมภาคเหนือ



มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
สำรวจข้อมูลบุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมภาคเหนือ



ขอสงวนสิทธิ์ใน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 05-4237399 เบอร์ภายใน 4101





# นศ. สาขาการจัดการ มร.ลป. จัดโครงการสัมมนา "การวิเคราะห์ SWOT เพื่อการพัฒนาตัวเอง" และ ปชส.หลักสูตร



อ.อุษา โบลท์ทอง อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการสัมมนาภายใต้รายวิชาสัมมนาทางการจัดการ เรื่อง “การวิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อการพัฒนาตัวเอง” และประชาสัมพันธ์หลักสูตร สาขาวิชาการจัดการ ณ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 60 คน เข้าร่วมสัมมนา โดยได้รับเกียรติจากนายสมบัติ อุดรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา เป็นประธานเปิดโครงการ

การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการจัดการกิจกรรมตามรายวิชาสัมมนาทางการจัดการ ภายใต้การบูรณาการศาสตร์ในรายวิชาของสาขาวิชาการจัดการ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงานเป็นทีม และเสริมสร้างประสบการณ์การทำงาน ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของสาขาวิชาการจัดการ



# ศูนย์บริการสุขภาพ มร.ลป. ร่วมกับ รพ.ลำปาง บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์

อ.ปิยธรรม เร่งเร็ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2567 ศูนย์บริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับโรงพยาบาลลำปาง ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ ให้กับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดลำปาง ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โรคไข้หวัดใหญ่ เกิดจากการติดเชื้อไวรัส อินฟลูเอนซ่า ซึ่งมีการระบาดในฤดูฝนและฤดูหนาว เป็นเชื้อที่มีโอกาสกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่รุนแรงได้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่เป็นสาเหตุสำคัญของการติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน พบได้บ่อยในประชากรทุกกลุ่มอายุ อัตราป่วยประมาณร้อยละ 10 - 20 ของประชากรกลุ่มตั้งครรภ์ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง และผู้ที่เป็นโรคอ้วน มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง

ศูนย์บริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 3 สายพันธุ์ คือ เชื้อไวรัสสายพันธุ์ A ตระกูล H1N1 และ H3N2 และสายพันธุ์ B ตระกูล Yamagata หรือ Victoria ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนจำนวนกว่า 1,000 คน





